

TRƯỜNG TRẦN HUNG ĐẠO (1963-2023)

Trong tháng 11/2023 này, Trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi tiền thân là Trường Nữ Trung học đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi; cũng là ngôi trường có bề dày truyền thống bậc nhất thành phố này sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Như mới ngày đầu

Trường THCS Trần Hưng Đạo được thành lập từ năm 1963 với tên gọi là Trường nữ Trung học của tỉnh Quảng Ngãi. Sau năm 1975, trường được mang tên Trần Hưng Đạo. Sau khi có Nghị quyết của Bộ chính trị về cải cách giáo dục, Trường THCS Trần Hưng Đạo được chọn là trường điểm của tỉnh. Một thời gian khá dài; Trường là nơi học tập của học sinh trường chuyên chuyển về và tiếp nhận học sinh của trường Lê Hồng Phong đến khi Trường THCS Lê Hồng Phong được thành lập năm 1996.

Nói tiếp truyền thống

Trong suốt 60 năm hiện diện của mình, Trường Nữ Trung học của tỉnh Quảng Ngãi trước kia và THCS Trần Hưng Đạo sau này luôn là lá cờ đầu của Giáo dục Quảng Ngãi và của tỉnh Quảng Ngãi. Truyền thống “*yêu thầy, mến bạn, chăm học*”, nói như cách hiện nay “*dạy tốt, học tốt*” của trường qua bao thế hệ luôn được gìn giữ như một tài sản quý giá, một giá trị tinh thần không dễ có được. Học sinh trường luôn nề nếp, tỷ lệ khá giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp của trường từ trước đến nay luôn dẫn đầu trên địa bàn, nhiều học sinh của trường đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh, học sinh giỏi quốc gia, là thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm. Tỷ lệ học sinh đậu vào đại học hàng năm rất cao. Từ cánh cổng trường này đã có bao thế hệ trưởng thành, đạt được thành công trong cuộc sống và trong nhiều lĩnh vực công tác.

Trong suốt nhiều thế hệ, Trần Hưng Đạo luôn quy tụ được rất nhiều những người thầy có tiếng, có tâm huyết với nghề đến với trường và nhà trường cũng góp phần tạo ra những người thầy giỏi. Có thể kể đến những khuôn mặt tiêu biểu từng dạy tại đây.

“*Chúng tôi coi việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của trường là một trách nhiệm*” – thầy Trần Quốc Bảo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết. Với sự đầu tư thích đáng, hiện cơ sở vật chất của trường đã được xây dựng khá bài bản. Năm học này trường có gần 2.400 học sinh đang học tại 60 lớp của bốn khối lớp, từ lớp 6 đến lớp 9. Trong tổng diện tích 02 cơ sở: 9340m², cơ sở 1: 7532m²; cơ sở 2: 1808m²; của mình, bên cạnh các dãy phòng học khang trang, trường còn có một nhà thi đấu đa năng, một hội trường, có thư viện rất rộng và nhiều sách, có hệ thống phòng bộ môn, phòng thí nghiệm trang bị khá đầy đủ. Từ qui mô cả cấp Trung học cơ sở; với khoảng 3.500 học sinh hàng năm. Qui mô lớp học là điều kiện cơ bản để trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong năm nay” - thầy Trần Quốc Bảo cho biết.

Trần Hưng Đạo hôm nay vẫn giữ được những giá trị mình có, là một trong những ngôi trường mà nhiều bậc phụ huynh ở thành phố Quảng Ngãi này không khỏi tự hào khi có con em mình theo học tại đây.

Trường THCS Trần Hưng Đạo khắc sâu trong lớp lớp thế hệ giáo viên và học sinh tình yêu và niềm tự hào. Từ mái trường này, các thầy, cô giáo đã tận tụy chấp chới cánh tri thức để học trò tự tin bước vào ngưỡng cửa cuộc đời và làm rạng danh cho quê hương Quảng Ngãi.

Học sinh của trường đa số rất chăm, ngoan, chuẩn mực về tư cách, đạo đức và có ý chí vượt khó, vươn lên. Sự chuẩn mực của đội ngũ nhà giáo, sự cần cù, hiếu học của học sinh đã góp phần tạo nên nét đẹp truyền thống của nhà trường, đó là tính kỷ cương, nề nếp trong học tập, thi cử; sự nghiêm túc, khách quan trong giảng dạy và đánh giá học sinh; sự đoàn kết và yêu thương trong cuộc sống. Những nét đẹp truyền thống ấy đã in đậm trong tâm khảm và tạo nên một phong cách rất riêng của thầy và trò nhà trường, để rồi mỗi khi nhắc đến nơi mình đã từng công tác và học tập, ai cũng có một niềm vui, niềm tự hào không thể diễn đạt hết bằng lời

Kỷ cương nề nếp của nhà trường được duy trì giữ vững, quyết tâm thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành và đồng thời thực hiện nhiệm vụ của trường chất lượng cao: Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi của Thành phố cũng như tạo nguồn học sinh cho Trường THPT Chuyên Lê Khiết.

Trường đang và sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh với mục tiêu lớn nhất là hướng tới đào tạo những thế hệ học trò có nhân cách phát triển toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa của tỉnh và đất nước./.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Địa chỉ: 02 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3823787

Website: thcstranhungdao.quangngai.edu.vn

Hộp thư điện tử của trường: c2tranhungdao.thanhpho@quangngai.edu.vn

Fanpage: www.facebook.com/truongthcsthđ

Giờ mở cửa: 6:00 - 17:00